
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ 

ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ 
วันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุม ๑๒๓  ชั้น ๒  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
                                                                                                                                                                                               .  

กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม 
๑.  นายธีระ  วงศ์สมุทร       ประธานกรรมการ 
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
๒.  นางสาวสุพัตรา  ธนเสนีวฒัน์      กรรมการ 
     รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
     แทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
๓.  นายสมบูรณ์  ภักดีวรกิจกุล      กรรมการ 
     ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบการค้าสินค้าเกษตร 
     แทนปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
๔.  นางสาวลดาวัลย ์ ค าภา      กรรมการ 
     รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
     แทนเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๕.  นางเยาวลักษณ์  มานะตระกูล      กรรมการ 
     ผู้อ านวยการส านักจัดท างบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๒ 
     แทนผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 
๖.  นายชัยฤทธิ์  ด ารงเกียรติ      กรรมการ 
     รองอธิบดีกรมการข้าว 
     แทนอธิบดีกรมการข้าว 
๗.  นายสินชัย  เรืองไพบูลย์      กรรมการ 
     ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมโคนม 
     แทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ 
๘.  นางสาวภารดี  ไวยคะมี      กรรมการ 
     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
     แทนอธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
๙.  นายวิเศษศักดิ์  ศรีสุริยะธาดา      กรรมการ 
     ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการผลิตข้าว 
 แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 
 
๑๐. นายพงศ์พัฒน์  บุญชูวงศ์      กรรมการ 
     ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจการประมง 
    แทนอธิบดีกรมประมง 
๑๑. นายวสันต์  นุ้ยภิรมย ์      กรรมการ 
       ผู้อ านวยการส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีหม่อนไหม 
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       แทนอธิบดีกรมหม่อนไหม 
๑๒. นายศักดิ์ชัย  ศรีบุญซื่อ      กรรมการ 
       ผู้อ านวยการส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
๑๓. นายพชร  อนันตศิลป์      กรรมการ 
       ผู้อ านวยการส านักก ากับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ 
       แทนอธิบดีกรมบัญชีกลาง 
๑๔. นายมนตรี  ทองปรีชา      กรรมการ 
      หวัหน้าส่วนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 
      แทนเลขาธิการส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
๑๕. นายบุญเพ็ง  สันติวัฒนธรรม      กรรมการ 
       ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรม 
       แทนประสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
๑๖. นายธเนศ  ถนอมทรัพย์      กรรมการ 
       ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจการเกษตร 
       แทนประธานชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 
๑๗. นายอภิชาต  จงสกุล       กรรมการและเลขานุการ 
       เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

กรรมการทีไ่ม่เข้าร่วมประชุม 
๑.  รัฐมนตรีชว่ยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์    ติดราชการ 
๒.  กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ติดราชการ 
๓.  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม      ติดราชการ 
๔.  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์      ติดราชการ 
๕.  ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย     ติดภารกิจ 
๖.  นายกสมาคมปรับปรุงและขยายพันธุ์พืช     ติดภารกิจ 
๗.  นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย     ติดภารกิจ 
๘.  นายกสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย     ติดภารกิจ 
๙.  นายพรศิลป์  พัชรินทร์ตนะกุล      ติดภารกิจ 
๑๐. ศ.ดร.จรัญ  จันทลักขณา      ติดภารกิจ 
๑๑. รศ.ดร.นภาวรรณ  นพรัตน์นราภรณ์     ติดภารกิจ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายกนก  คติการ     ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
๒.  นายชาญพิทยา  ฉิมพาลี  กรมการข้าว 
๓.  นางจุลมณี  ไพฑูรย์เจริญลาภ  กรมการข้าว 
๔.  นางจุรี  ภัทรกุลนิษฐ ์  กรมการข้าว 
๕. นางสาวหทัยกาญจน์  หุ่นรัตน์    กรมการข้าว 
๖. นางทานตะวัน  วรรธนะวลัญช์    กรมการข้าว 
๗. นายอภิชิต  ตานะเศรษฐ์    กรมส่งเสริมการเกษตร 
๘. นายสุนทร ธารามาศ     กรมส่งเสริมการเกษตร 
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๙. นางสาวปรินดา  ศรีรัตนะ    กรมส่งเสริมการเกษตร 
๑๐. นายสุวิทย์  เลื่องยศลือชากุล    กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
๑๑. นางนฤมล  ปิ่นทอง      ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
๑๒. นางสาวจุฑารัตน์  เคนจอหอ    ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
๑๓. นายฐพัชร์  ธัญญอุดมมณีโชติ    ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
๑๔. นายวิชาญ  ดวงสุวรรณ     ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
๑๓. นายสมเกียรติ  ศรีสุข     ส านักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 ๑๕. นายสนธยา  เอ่ียมท า  สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรอุตรดิตถ์  จ ากัด 
 ๑๖. นางณิชาพัฒน์  มณีนุท  สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรอุตรดิตถ์  จ ากัด 

๑๗. นายสุทิน  ติ่งหวาย     สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรอุตรดิตถ์  จ ากัด 
๑๘. นายเฟิน  ฤกษ์ดี     สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรอุตรดิตถ์  จ ากัด 
๑๙. นายกันกชศวกรณ์  มณีนุท      สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรอุตรดิตถ์  จ ากัด 
๒๐. นางราตรี  พูนพิริยะทรัพย์    ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
๒๑. นางสุรัสวดี  ด าริการเลิศ    ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
๒๒. นายเอกราช  ตรีลพ     ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
๒๓. นางสาวชฎาธาร  สุขจรัญ    ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร    
๒๔. นางลออ  จิตต์ชอบ       ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร    
๒๕. นายสรรเสริญ  ศรีเหนี่ยง    ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร    
๒๖. นางอารีย์  ธีระด ารงตระกูล    ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
๒๗. นางสาวจุฑามาศ  สังข์อุดม    ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
๒๘. นางนวพร  ภู่นพคุณ     ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
๒๙. นางสาวนุชรัตน์  แสงแก้ว    ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
๓๐. นางวรมา  นพรัตน์     ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
๓๑. นายธนวัฒน์ อุดมสิน     ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
๓๒. นางสาวมาดี  อโศกธรรมรังสี    ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
๓๓. นางสาวชลธิชา  รุ่งรัตน์    ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
๓๔. นางสาวอัจฉรา  ศิลาพงษ์    ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
๓๕. นางสาวกิตติยา  โอฐสรอ้ยส าอางค์   ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
๓๖. นายดรงค  ติระด ารงค์กุล    ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 

     

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น. 

 เมื่อองค์ประชุมครบแล้วประธานได้กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามวาระ ดังนี้ 

วาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานกรรมการ (นายธีระ วงศ์สมุทร) แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขอให้ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ (นายกนก คติการ) เข้าร่วมการประชุมด้วย โดยขอน าเรื่องเพ่ือพิจารณา วาระที่  ๓.๑ และ วาระที่ 
๓.๒ ขึ้นมาพิจารณาก่อน และหลังจากนั้นจะขอมอบหมายให้ที่ปรึกษาฯ ท าหน้าที่เป็นประธานการประชุมในวาระที่เหลือ
ต่อไป เนื่องจากกระผมติดราชการส าคัญจึงไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนจบได้ 
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มติที่ประชุม  
รับทราบ 

 
วาระท่ี ๓  เรื่องเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี ๓.๑  แผนปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายบริหารกองทุนฯ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

ฝ่ายเลขานุการฯ (นางราตรี  พูนพิริยะทรัพย์) เสนอที่ประชุมว่า ฝ่ายเลขานุการฯ คณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติงานกองทุนฯ ประจ าปี ๒๕๕๕ โดยได้น าแผนแม่บทกองทุนฯ ปี 
๒๕๕๓-๒๕๕๖ และร่างตัวชี้วัดประเมินผลกองทุนฯ ปี ๒๕๕๕ ระหว่างกระทรวงการคลังกับกองทุนฯ มาใช้เป็น
กรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติงานกองทุนฯ ปี ๒๕๕๕ ซึ่งการปฏิบัติงานตามแผนดังกล่าว กองทุนฯ จ าเป็นต้องมี
ค่าใช้จ่ายบริหาร ปี ๒๕๕๕ จ านวน ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท  ทั้งนี้ ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับ
โครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ว่าด้วยการเบิกเงิน การจ่ายเงิน การ
น าส่งเงินกองทุนและการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๘  หมวด ๓ ว่าด้วยการเก็บรักษาเงิน  
การน าส่งเงินกองทุนและการพัสดุ ข้อ ๑๗ ให้ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีหน้าที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ซื้อ การจ้างท าของ การจ้างเหมาบริการ การแลกเปลี่ยน  การเช่า การควบคุม และการจ าหน่ายซึ่งวัสดุ ครุภัณฑ์ 
ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างของกองทุนฯ และระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยกองทุนปรับโครงสร้างการผลิต
ภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓  ได้ก าหนดค่าใช้จ่ายในการ
บริหารกองทุน ไว้ ดังนี้  
  (๑) ค่าจ้างชั่วคราว 
  (๒) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
  (๓) ค่าครุภัณฑ์ 
  (๔) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เห็นชอบ 

โดย ในปีงบประมาณ ๒๕๕๒-๒๕๕๔ ที่ผ่านมาคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ให้อนุมัติค่าใช้จ่าย
บริหารกองทุนฯ ดังนี้  

หน่วย : บาท 
รายการ ปีงบประมาณ 

๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ 
- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
- ค่าครุภัณฑ์ 

๑๐๗,๒๘๐ 
๑,๐๕๕,๐๐๐ 

- 

๓๙๗,๐๘๐ 
๒,๓๑๙,๙๒๐ 
๑๙๐,๐๐๐ 

๕๕๕,๙๑๒ 
๑,๙๔๔,๐๘๘ 

- 
รวมทั้งสิ้น ๑,๑๖๒,๒๘๐ ๒,๙๐๗,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ 

 
ส าหรับในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอขอค่าใช้จ่ายบริหารกองทุนเป็นเงิน 

๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปี ๒๕๕๕ ดังนี้ 
 (๑) ค่าใช้จ่ายบริหารกองทุนส าหรับปฏิบัติงานตามกรอบแผนแม่บทกองทุนฯ ปี ๒๕๕๓-๒๕๕๖ ร่าง

ตัวชี้วัดประเมินผลกองทุนฯ ปี ๒๕๕๕ และงานปกติของกองทุนฯ จ านวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย 
(๑.๑) ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว     ๖๐๐,๖๐๐ บาท  
(๑.๒) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  ๑,๘๕๗,๐๐๐ บาท 
(๑.๓) ค่าครุภัณฑ์        ๔๒,๔๐๐ บาท 
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 เนื่องจากกองทุนฯ มีภารกิจที่จะต้องติดตามผลการด าเนินงานของโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุน
จากกองทุนฯ จ านวน ๑๔ โครงการ และมีโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ ที่จะต้องพิจารณา
ความเหมาะสม ตลอดจนจัดประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาโครงการ ประมาณ ๑๐ โครงการ อีกทั้ง
ยังต้องเน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกตามแผนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของกองทุนฯ ซึ่งได้รับการเสนอแนะจาก
การส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกองทุนฯ ตลอดจนการด าเนินงานตามแผนแม่บทสารสนเทศฯ 
พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๖ และแผนบริหารความเสี่ยงฯ ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๖ และจากปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้
ปริมาณงานไม่สอดคล้องกับอัตราก าลังที่มีอยู่เดิม ดังนั้นเพ่ือให้การปฏิบัติงานกองทุนฯ มีประสิทธิภาพจึงมีความ
จ าเป็นต้องจ้างลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เพ่ิมขึ้นจ านวน ๑ อัตรา จากเดิมที่มีอยู่ ๔ อัตรา 
อย่างไรก็ตามวงเงินค่าใช้จ่ายบริหารกองทุนฯ ที่ขออนุมัติในปี ๒๕๕๕ เท่ากับค่าใช้จ่ายบริหารกองทุนฯ ที่ได้รับอนุมัติ
ในปี ๒๕๕๔ 

(๒) ค่าใช้จ่ายส าหรับจ้างที่ปรึกษาเพ่ือท าการประเมินความส าเร็จของกองทุน ฯ จ านวน 
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อให้หน่วยงานที่มีความเป็นกลางด าเนินการศึกษาวิเคราะห์ความส าเร็จของการด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนฯ นับตั้งแต่ที่ได้จัดตั้งกองทุนฯ ตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ เป็นต้นมา และได้ข้อเสนอแนะที่
เป็นประโยชน์เพ่ือปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานให้กองทุนฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก
การเปิดเสรีทางการค้า 

ประธานกรรมการ (นายธีระ วงศ์สมุทร) ให้ความเห็นว่า ค่าใช้จ่ายบริหารกองทุนฯ ปี ๒๕๕๕ ที่
ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ส่วนแรกเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับด าเนินงานตามปกติซึ่งขอค่าใช้จ่ายเท่ากับ
ปีที่ผ่านมา จ านวน ๒.๕ ล้านบาท ซึ่งค่าใช้จ่ายในส่วนนี้คงไม่ขัดข้อง เนื่องจากเป็นการท างานต่อเนื่ องและวงเงิน
เท่ากับปีที่ผ่านมา ส าหรับในส่วนที่ ๒ เป็นการขอค่าใช้จ่ายส าหรับจ้างที่ปรึกษาประเมินกองทุนฯ คงต้องพิจารณาว่า
ขณะนี้มีความจ าเป็นหรือไม่ อย่างไร 

ที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ (นายกนก คติการ) ให้ความเห็นว่า  เมื่อปีที่ผ่านมาได้มีการเสนอขอจ้างที่
ปรึกษาเพ่ือประเมินกองทุนฯ แต่ก็ได้ตัดออกไปด้วยเหตุผลที่หลายๆ โครงการยังด าเนินการไม่เสร็จสิ้น จึงยังไม่เห็น
ผลส าเร็จของโครงการ ซึ่งในปีนี้ระยะเวลาก็ไม่ได้แตกต่างกันมาก ในการนี้ การประเมินจึงไม่ใช่การประเมินใน
ลักษณะ Evaluate แต่น่าจะเป็นการประเมินในลักษณะ Assessment โดยปรับลดงบประมาณลงเหลือ 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และให้ สศก. ไปด าเนินการด้าน Assessment จะเหมาะสมกว่า ซึ่งการประเมินในลักษณะ 
Assessment จะมีความเข้มข้นมากกว่า Monitor สามารถบอกได้ว่าสิ่งที่พบจากการติดตามสมประสงค์หรือไม่ โดย
ยังไม่ต้องบอกถึงความส าเร็จของกองทุนฯ  

กรรมการ (นางสาวลัดดาวัลย์ ค าภา ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ) ให้ความเห็นว่า การประเมินกองทุนฯ ขณะนี้อาจจะยังไม่มีความจ าเป็น เนื่องจากศูนย์ประเมินผล 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้ท าหน้าที่ในการติดตามประเมินผลการด าเนินงานในแต่ละโครงการอยู่แล้ว แต่หาก
จะท าการประเมินกองทุนฯ ก็ควรเป็นการจ้างบุคคลภายนอกมาด าเนินการเพ่ือป้องกันการ  bias และควรเป็นการ
ประเมินเพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคของโครงการเพ่ือหาแนวทางแก้ไขมากกว่าการประเมินความส าเร็จของกองทุนฯ 
ซึ่งอาจจะใช้ระยะเวลาการศึกษาสั้นๆ ไม่ถึง ๓๐๐ วัน และใช้งบประมาณไม่มาก 

กรรมการ (นายสินชัย  เรืองไพบูลย์ ผู้แทนกรมปศุสัตว์) ให้ความเห็นว่า เงินเดือนส าหรับลูกจ้าง
กองทุนฯ ควรปรับเป็น ๑๕,๐๐๐ บาท ตามนโยบายของรัฐบาล 

ประธานกรรมการ (นายธีระ วงศ์สมุทร) ให้ความเห็นว่า ในส่วนของเงินเดือนลูกจ้างให้ใช้อัตรา
เงินเดือนตามเดิมไปก่อน ทั้งนี้หากรัฐบาลมีนโยบายชัดเจนในการปรับเพ่ิมเงินเดือนลูกจ้างเป็น ๑๕,๐๐๐ บาท/เดือน 
ให้ฝ่ายเลขานุการฯ น าเสนอคณะกรรมการบริหารฯ ปรับเพิ่มเงินเดือนให้ในภายหลัง 

กรรมการและเลขานุการ (นายอภิชาต จงสกุล) เสนอที่ประชุมว่า ที่ผ่านมาการติดตาม
ประเมินผลโครงการ สศก. จะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบประเมินทุกๆ โครงการ แต่ข้อเสนอของ TRIS คือต้องการเห็น
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ภาพรวมของกองทุนฯ ซึ่งหาก สศก. ประเมินผลเองอาจจะไม่เหมาะสมเนื่องจากอาจจะมีการ bias ทั้งนี้ ฝ่าย
เลขานุการฯ จะได้ทบทวน TOR การจ้างที่ปรึกษาประเมินผลกองทุนฯ โดยปรับลดงบประมาณลงเหลือ ๑ ล้านบาท 
ระยะเวลา ๑๘๐ วัน และท าการประเมินในลักษณะ Assessment ตามข้อเสนอของที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ 

 
มติที่ประชุม 
  ๑. ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าใช้จ่ายส าหรับปฏิบัติงานกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๐ กันยายน 
๒๕๕๕) จ านวน ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบริหารกองทุนฯ โดยให้สามารถถัวจ่ายกันได้ทุกรายการ ดังนี้  
   ๑.๑ ค่าจ้างชั่วคราว ส าหรับจ้างเจ้าหน้าที่ จ านวน ๕ อัตรา เป็นเงิน ๖๐๐,๖๐๐ บาท 
ประกอบด้วย 
        ๑) นักวิชาการการเงิน  ๒ อัตรา  เป็นเงิน    ๒๔๐,๒๔๐  บาท 
        ๒) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๑ อัตรา  เป็นเงิน   ๑๒๐,๑๒๐  บาท 
        ๓) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๒ อัตรา เป็นเงิน   ๒๔๐,๒๔๐  บาท 
   ๑.๒ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ    เป็นเงิน ๑,๘๕๗,๐๐๐ บาท 
   ๑.๓ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ เป็นเงิน     ๔๒,๔๐๐  บาท 

        ๑.๔ ค่าใช้จ่ายส าหรับการจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินผลกองทุนฯ จ านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท ระยะเวลาการจ้าง ๑๘๐ วัน นับจากวันท าสัญญาจ้าง  
  ๒. เห็นชอบแผนการปฏิบัติงานกองทุนฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
  ๓. เห็นชอบให้เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะ
กรรมการบริหารกองทุนฯ มีอ านาจพิจารณาจัดจ้างที่ปรึกษาเพ่ือประเมินผลกองทุนฯ ที่ปรึกษาจัดท าข้อเสนอ
โครงการให้สถาบันเกษตรกร และการจ้างลูกจ้างชั่วคราว อัตราจ้างตามระเบียบพนักงานราชการ เพ่ือปฏิบัติงานใน
กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ 

 
วาระท่ี ๓.๒  ขอปรับเปลี่ยนค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าสุกรของสหกรณ์ผู้เลี้ยง

สุกรอุตรดิตถ์ จ ากัด  
  ฝ่ายเลขานุการฯ (นางราตรี  พูนพิริยะทรัพย์) เสนอที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนปรับ
โครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ 
เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๓ เห็นชอบโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและเพ่ิมมูลค่าสุกรของสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกร
อุตรดิตถ์ จ ากัด ระยะเวลาโครงการ ๘ ปี ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ ๘ ปี ๖ เดือน นับตั้งแต่วันที่เบิกเงินจากกองทุน
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ โดยกองทุนฯ สนับสนุนเงิน จ านวน  ๗,๔๗๑,๖๐๐  บาท แบ่งเป็น เงินจ่ายขาด 
๒,๔๑๗,๖๐๐ บาท และเงินยืมปลอดดอกเบี้ย  ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท แยกเป็นค่าก่อสร้างโรงงานอาหารสัตว์ จ านวน  
๓,๐๐๐,๐๐๐  บาท และใช้ส าหรับการรับซื้อวัตถุดิบอาหารสัตว์  จ านวน  ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ทั้งนี้เมื่อวันที่ ๑๔ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เบิกเงินจากกองทุนฯ เพ่ือด าเนินกิจกรรมโครงการในปีที่ ๑ จ านวน 
๔,๕๐๕,๖๐๐ บาท แยกเป็นเงินจ่ายขาด ๕๐๕,๖๐๐ บาท เงินยืมปลอดดอกเบี้ย ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือใช้เป็นค่า
ก่อสร้างโรงงานอาหารสัตว์ จ านวน  ๓,๐๐๐,๐๐๐  บาท และใช้ส าหรับการรับซื้อวัตถุดิบอาหารสัตว์ ในปีที่ ๑  
จ านวน  ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท และต่อมาสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรอุตรดิตถ์ จ ากัด แจ้งว่าได้รับเงินงบประมาณจ่ายขาด จาก
โครงการปฏิบัติการประชาวิวัฒน์ จ านวน ๕,๙๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือเป็นค่าก่อสร้างโรงงานอาหารสัตว์ และค่า
เครื่องจักรผลิตอาหารสัตว์ก าลังการผลิต ๕ ตัน/วัน ซึ่งเป็นการก่อสร้างที่มีวัตถุประสงค์เดียวกันกับงบประมาณท่ีได้รับ
จากกองทุนฯ  ดังนั้น กรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงเสนอขอเปลี่ยนแปลงการใช้เงินยืมปลอดดอกเบี้ยที่ได้รับอนุมัติตาม
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โครงการ ส าหรับกิจกรรมโครงการในปีที่ ๑ จ านวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเดิมใช้ส าหรับเป็นค่าก่อสร้างโรงงาน
อาหารสัตว์ และค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์ ไปใช้ในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
 

รายการ วงเงิน (บาท) หมายเหตุ 
อนุมัติไว้เดิม ขออนุมัติใหม่ 

๑. ก่อสร้างโรงงานอาหารสัตว์ขนาด ๗x๒๐ เมตร ๑,๐๐๐,๐๐๐ ยกเลิก ใช้เงินประชาวิวัฒน์ 
๒. หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด ๑๕๐ KUA  ๓๕๐,๐๐๐ ยกเลิก ใช้เงินประชาวิวัฒน์ 
๓. เครื่องจักรผลิตอาหารสัตว์  ๑,๑๙๐,๐๐๐ ยกเลิก ใช้เงินประชาวิวัฒน์ 
๔. จักรเย็บกระสอบ ๑ เครื่อง ๓๐,๐๐๐ ยกเลิก ใช้เงินประชาวิวัฒน์ 
๕. รถเข็นกระสอบวัตถุดิบอาหารสัตว์ ๒ คัน ๕,๐๐๐ ยกเลิก ใช้เงินประชาวิวัฒน์ 
๖. อุปกรณ์การตรวจคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์ ๒๕,๐๐๐ ยกเลิก ใช้เงินประชาวิวัฒน์ 
๗. รถตักล้อยางขนาดเล็ก ๒๐๐,๐๐๐ ๖๕๐,๐๐๐ - 
๘. อุปกรณ์ส านักงาน และอ่ืนๆ เช่น 

เครื่องปรับอากาศ ห้องเก็บยาเวชภัณฑ์ 
๒๐๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐ - 

๙. เงนิทุนหมุนเวียนส าหรับจัดซื้อวัตถุดิบผลิต
อาหารสัตว์  

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๘,๐๐๐ - 

๑๐. จัดซื้อแม่พันธุ์สุกรพันธุ์ดีสู่มาตรฐานฟาร์ม ไม่มี ๖๐๐,๐๐๐ - 
๑๑. ค่าขยายเขตไฟฟ้าพร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า ๓ 

เฟส 
ไม่มี ๗๔๒,๐๐๐ - 

๑๒. รถบรรทุก ๖ ล้อ ไม่มี ๔๕๐,๐๐๐ - 
รวม ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐  

 
  ทั้งนี้   ฝ่ายเลขานุการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การขอเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างโรงงาน
อาหารสัตว์ เพื่อไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอ่ืน เป็นการขอเปลี่ยนแปลงการใช้เงินระหว่างงบซึ่งเป็นอ านาจคณะ
กรรมการบริหารกองทุนฯ โดยการขอเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ท าให้เกิดผลเสียหายต่อโครงการ เนื่องจากได้รับเงิน
ประชาวิวัฒน์มาด าเนินการแทน 
  ประธาน (นายธีระ  วงศ์สมุทร) ให้ความเห็นว่า การพิจารณาในเรื่องนี้มีประเด็นส าคัญที่ควร
น ามาพิจารณาอยู่ ๒ ประการ คือ ประการที่ ๑ ข้อเสนอในครั้งนี้อยู่ภายใต้กรอบโครงการที่อนุมัติไว้เดิมหรือไม่ ถ้า
หากอยู่ในกรอบที่อนุมัติไว้เดิมก็ไม่เป็นปัญหา และ ประการที่ ๒ ในกรณีที่ข้อเสนอไม่อยู่ในภายใต้กรอบโครงการที่
อนุมัติไว้เดิม การเสนอขอเพ่ิมเติมจะท าให้โครงการดีขึ้นหรือไม่ ยกตัวอย่างเช่น โครงการเดิมมีการจัดซื้อแม่พันธุ์สุกร
หรือไม่ หากไม่มีแล้วที่ขอเพ่ิมมาจะท าให้โครงการนี้ดียิ่งขึ้นหรือไม่ แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเงินงบประมาณที่เสนอ
ขอเปลี่ยนแปลงเป็นเงินยืมที่ต้องน าส่งคืนกองทุนฯ การเสนอขอเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการใช้จ่ายเงินเพ่ือให้โครงการ
ดีขึ้นก็มีความเป็นไปได้ 

กรรมการ (นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ให้ข้อสังเกตว่า 
โครงการที่อนุมัติไว้เดิมไม่มีเรื่องของการซื้อรถบรรทุก ๖ ล้อ และกรอบวงเงินส าหรับรถตักล้อยางที่เพ่ิมขึ้นจากเดิม 
๒๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ๖๕๐,๐๐๐ บาท ตรงนี้มีความจ าเป็นหรือไม่อย่างไร และการที่โครงการนี้ได้รับงบประมาณ
จากโครงการประชาวิวัฒน์ ท าให้แผนงานมีเพ่ิมมากขึ้นซึ่งจะมีผลให้การท างานซ้อนกับแผนงานที่ได้รับอนุมัติไปแล้ว 
ดังนั้น สหกรณ์จะมีเวลาตรงไหนส าหรับท างานใหม่ตามที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการใช้เงิน ทั้งนี้ เรื่องการจัดซื้อลูกหมู
ยังไม่มีความชัดเจนว่าเหตุใดโครงการนี้ต้องมีกิจกรรมการจัดซื้อลูกหมูเพ่ิมเติม  
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กรรมการ (นายพชร  อนันตศิลป์ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง) ให้ข้อสังเกตว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์มี
เหตุผลอย่างไรที่ต้องขอเพ่ิมงบประมาณในกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม  อย่างไรก็ตามเห็นว่าในหลักการสามารถ
อนุมัติได้เนื่องจากอยู่ในกรอบวงเงินเดิมท่ีได้อนุมัติไว้แล้ว แต่ควรมอบหมายให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ 
ไปพิจารณาในรายละเอียดอีกครั้ง 
  ที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ (นายกนก คติการ) ให้ความเห็นว่า  เข้าใจว่าเหตุผลที่กรมส่งเสริมสหกรณ์
ต้องเสนอขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณในครั้งนี้มีอยู่ ๓ ประการ คือ ประการที่ ๑ งบประมาณก่อสร้างที่ได้รับจาก
โครงการไทยวิวัฒน์ มีก าลังการผลิตสูงมากกว่าโครงการเดิมที่ได้รับอนุมัติ ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องขยายเขต
ไฟฟ้า เพ่ือรองรับกับขนาดโรงงานที่เพ่ิมมากขึ้น ประการที่ ๒ เนื่องจากโรงงานผลิตอาหารสัตว์มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่า
โครงการเดิม จึงมีความจ าเป็นต้องจัดหาแม่พันธุ์สุกรเข้าสู่ฟาร์มเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือให้คุ้มค่าต่อขนาดของโรงงาน และ
ประการที่ ๓ การท าธุรกิจโรงงานอาหารสัตว์จ าเป็นต้องมีรถบรรทุกเพ่ือให้บริการจัดส่งอาหารสัตว์ให้กับสมาชิก 
  กรรมการ (นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ แทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ให้ความเห็นว่า 
การเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณตามโครงการดังกล่าว ส่งผลให้กิจกรรมของโครงการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
ดังนั้น ตัวชี้วัดโครงการจึงควรเพิ่มขึ้นตามกิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป 

กรรมการ (นางสาวลดาวัลย์ ค าภา ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ) ให้ความเห็นว่า เนื่องจากกิจกรรมที่มีเพ่ิมมากข้ึน จึงควรเพ่ิมตัวชี้วัดความส าเร็จเพ่ือให้สอดคล้องกับ
กิจกรรมของโครงการ  
  ประธาน (นายธีระ วงศ์สมุทร) ให้ความเห็นว่า ให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ไป
พิจารณาแล้ว รายงานให้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ทราบในการประชุมคราวต่อไป 
 
มติที่ประชุม 
  เห็นชอบในหลักการให้เปลี่ยนแปลงการใช้เงินยืมปลอดดอกเบี้ย จ านวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท จาก
เดิมเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างโรงงานอาหารสัตว์ จ านวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท และค่าใช้จ่ายในการรับซื้อวัตถุดิบ
อาหารสัตว์จ านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไปเป็นค่าใช้จ่ายตามกิจกรรมที่กรมส่งเสริมสหกรณ์เสนอ โดยมอบหมายให้
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการเสนอขอรับเงินสนับสนุนกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ พิจารณา
ในรายละเอียดของรายการที่ขอเปลี่ยนแปลง แล้วรายงานให้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ทราบ 
 
วาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 

กรรมการและเลขานุการฯ (นายอภิชาต จงสกุล)  ได้เสนอที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม 
๒๕๕๔ ซึ ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมจ านวน ๒๘ หน้า และจัดส่งให้คณะกรรมการฯ ทุกท่าน
พิจารณาแล้ว ปรากฏว่ามีกรรมการขอแก้ไขรายงานการประชุม ประกอบด้วย 

๑. รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสังคมแห่งชาติ (นางสาวลดาวัลย์  
ค าภา) ขอแก้ไขมติที่ประชุม ๓ วาระ ประกอบด้วย วาระที่ ๓.๒ โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีของสหกรณ์เพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันข้าวไทยสู่สากล หน้า ๑๑ ขอแก้ไขมติที่ประชุมจากเดิม เป็นเห็นชอบในหลักการ
และมอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ประสานกับฝ่ายเลขานุการฯ ในการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณ และให้
แจ้งเวียนคณะกรรมการฯ เพ่ือขอความเห็นชอบก่อนที่จะด าเนินการโครงการต่อไป วาระที่ ๓.๓ โครงการน าร่องการ
เลี้ยงโคนมทดแทนในระบบชีวภาพ (วัวหลุม) หน้า ๑๗ ขอแก้ไขมติที่ประชุมจากเดิม เป็นเห็นชอบในหลักการ และ
มอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ประสานกับฝ่ายเลขานุการฯ ในการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณ และให้ แจ้ง
เวียนคณะกรรมการฯ เพ่ือขอความเห็นชอบก่อนที่จะด าเนินการโครงการต่อไป วาระที่ ๓.๔ แผนปรับปรุงการแก้ไข
ปัญหาโครงการที่ไม่สามารถอนุมัติวงเงินกู้ได้ ขอแก้ไขมติที่ประชุมจากเดิม เป็นรับทราบและมอบหมายให้ฝ่าย
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เลขานุการฯ เจรจากับบริษัททริส คอร์ปอเรชั ่น จ ากัด ในประเด็นตัวชี ้ว ัดที ่น ามาใช้ในการประเมินผลการ
ด าเนินงานของกองทุนฯ อีกครั้ง 

๒. รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์) ขอแก้ไขข้อความในมติที่
ประชุม ๒ วาระ ประกอบด้วย วาระที่ ๓.๒ โครงการผลิตเมล็ดพันธุ ์ข้าวคุณภาพดีของสหกรณ์เพื่อเพิ ่มขีด
ความสามารถการแข่งขันข้าวไทยสู่สากล หน้า ๑๑ ขอแก้ไขข้อความในมติที่ประชุมโดยให้ตัดค าว่า “ยืมปลอด
ดอกเบี้ย” ออก และวาระที่ ๓.๔ แผนปรับปรุงการแก้ไขปัญหาโครงการที่ไม่สามารถอนุมัติวงเงินกู้ได้ ขอแก้ไข
ข้อความในมติท่ีประชุมโดยให้ตัดค าว่า “ยืมปลอดดอกเบี้ย” ออก และให้เปลี่ยนจากค าว่า “จ่ายขาด” เป็น “เงิน
จ่ายขาด” 

๓. ฝ่ายเลขานุการฯ ขอแก้ไขตัวเลขในหน้า ๑๒ ตารางข้อ ๓ จากเดิม ซึ่งมีการพิมพ์ตัวเลขผิดพลาด 
เป็น 

หน่วย : บาท 

หน่วยงาน ปีท่ี ๑ ปีท่ี ๒ ปีท่ี ๓ รวม 

๑. กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

  ๑.๑ เงินจ่ายขาด 

  ๑.๒ เงินยืมปลอดดอกเบี้ย 

๔๑,๔๑๔,๔๐๐ 

๓,๐๑๔,๔๐๐ 

๓๘,๔๐๐,๐๐๐ 

๗,๑๐๔,๐๐๐ 

๒,๑๐๐,๐๐๐ 

๕,๐๐๔,๐๐๐ 

๕,๘๖๒,๐๐๐ 

๒,๑๐๐,๐๐๐ 

๓,๗๖๒,๐๐๐ 

๕๔,๓๘๐,๔๐๐ 

๗,๒๑๔,๔๐๐ 

๔๗,๑๖๖,๐๐๐ 

๒. สศก. ๓๔๕,๐๐๐ ๔๗๘,๙๒๐ ๖๗๖,๐๘๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ 

รวม ๔๑,๗๕๙,๔๐๐ ๗,๕๘๒,๙๒๐ ๖,๕๓๘,๐๘๐ ๕๕,๘๘๐,๔๐๐ 

ฝ่ายเลขานุการฯ (นางราตรี พูนพิริยะทรัพย์) ได้รายงานเพ่ิมเติม ว่าสืบเนื่องจากมติคณะกรรมการบริหาร 
กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ได้มอบหมายให้ฝ่าย
เลขานุการฯ เวียนรายละเอียดโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีของสหกรณ์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการ
แข่งขันข้าวไทยสู่สากล และโครงการน าร่องการเลี้ยงโคนมทดแทนในระบบชีวภาพ (วัวหลุม) ที่ได้ปรับปรุงโครงการ
ตามข้อสังเกตของที่ประชุมให้คณะกรรมการทุกท่านพิจารณาอีกครั้งหนึ่งก่อนการเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ นั้น ฝ่าย
เลขานุการฯ ได้ด าเนินการเวียนโครงการดังกล่าวให้คณะกรรมการทุกท่านพิจารณารับรองภายใน วันที่ ๑๕ 
สิงหาคม ๒๕๕๔ แล้ว ปรากฏว่าไม่มีกรรมการท่านใดขอแก้ไขรายละเอียดของโครงการดังกล่าว จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือ
รับรองมติส าหรับ ๒ โครงการดังกล่าว ดังนี้ 

๑. โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีของสหกรณ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันข้าวไทย
สู่สากล  

เห็นชอบโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีของสหกรณ์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันข้าว
ไทยสู่ ส ากล ซึ่ ง เป็ นโครงการที่ มี ระยะเวลาด า เนิ นการ ๖ ปี  และมี ระยะเวลาสิ้ นสุ ด โครงการ ๖ ปี  
๖ เดือน นับตั้งแต่วันที่เบิกเงินจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ทั้งนี้ ให้ปรับการส นับสนุน
งบประมาณจ่ายขาดส าหรับค่าใช้จ่ายการผลิตเมล็ดพันธุ์จ าหน่ายจ านวน ๙,๑๒๖,๐๐๐ บาท และค่าใช้จ่ายกิจกรรม
การปลูกถ่ัวจ านวน ๗,๕๖๐,๐๐๐ บาท เป็นการสนับสนุนเงินยืมปลอดดอกเบี้ย ดังนั้น กองทุนสนับสนุนงบประมาณ
จ านวน ๕๕,๘๘๐,๔๐๐ บาท ประกอบด้วย  

๑.๑. เงินจ่ายขาด จ านวน ๘,๗๑๔,๔๐๐ บาท แบ่งเป็น 
(๑) ค่าใช้จ่ายส าหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๓,๕๑๐,๐๐๐ บาท 
(๒) ค่าใช้จ่ายส าหรับจ้างเจ้าหน้าที่เกษตร และส าหรับการตรวจแปลงโดยเจ้าหน้าที่โครงการ 

ในกิจกรรมการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒,๗๙๐,๐๐๐ บาท 



 -๑๐- 

(๓) ค่าใช้จ่ายในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๙๑๔,๔๐๐ บาท 
(๔) ค่าใช้จ่ายส าหรับการติดตามและประเมินผลของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
๑.๒ เงินยืมปลอดดอกเบี้ย จ านวน ๔๗,๑๖๖,๐๐๐ บาท มีเงื่อนไขการช าระคืนปลอดเงินต้น 

๓ ปี เริ ่มช าระคืนในปีที่ ๔ จ านวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท ปีที่ ๕ จ านวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท และปีที่ ๖ จ านวน 
๑๗,๑๖๖,๐๐๐ บาท โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์จัดสรรเงินจ านวนดังกล่าวให้ ๓ สหกรณ์ เพ่ือเป็นเงินหมุนเวียนในการ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ แบ่งเป็น 

(๑) เงินหมุนเวียนให้สมาชิกกู้ยืมเป็นทุน ๑๐,๘๐๐,๐๐๐ บาท 
 ในการเพาะปลูกข้าว 
(๒) เงินหมุนเวียนค่าวัสดุอุปกรณ์ห้องตรวจสอบ   ๒,๘๘๐,๐๐๐ บาท 

เมล็ดพันธุ์ข้าว 
(๓) เงินหมุนเวียนในการส่งเสริมการขาย    ๓๖๐,๐๐๐  บาท 
(๔) เงินทุนหมุนเวียนในการจัดซื้อพันธุ์ข้าวคืนจากสมาชิก  ๑๖,๔๔๐,๐๐๐  บาท  
(๕) เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเมล็ดพันธุ์จ าหน่าย ๙,๑๒๖,๐๐๐ บาท 
(๖) เงินทุนหมุนเวียนในกิจกรรมการปลูกถ่ัว ๗,๕๖๐,๐๐๐ บาท 
 
๑.๓ กองทุนสนับสนุนงบประมาณรายปี ดังนี้ 

หน่วย : บาท 

หน่วยงาน ปีท่ี ๑ ปีท่ี ๒ ปีท่ี ๓ รวม 

๑. กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

  ๑.๑ เงินจ่ายขาด 

  ๑.๒ เงินยืมปลอดดอกเบี้ย 

๔๑,๔๑๔,๔๐๐ 

๓,๐๑๔,๔๐๐ 

๓๘,๔๐๐,๐๐๐ 

๗,๑๐๔,๐๐๐ 

๒,๑๐๐,๐๐๐ 

๕,๐๐๔,๐๐๐ 

๕,๘๖๒,๐๐๐ 

๒,๑๐๐,๐๐๐ 

๓,๗๖๒,๐๐๐ 

๕๔,๓๘๐,๔๐๐ 

๗,๒๑๔,๔๐๐ 

๔๗,๑๖๖,๐๐๐ 

๒. สศก. ๓๔๕,๐๐๐ ๔๗๘,๙๒๐ ๖๗๖,๐๘๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ 

รวม ๔๑,๗๕๙,๔๐๐ ๗,๕๘๒,๙๒๐ ๖,๕๓๘,๐๘๐ ๕๕,๘๘๐,๔๐๐ 
 
๒. โครงการน าร่องการเลี้ยงโคนมทดแทนในระบบชีวภาพ (วัวหลมุ)  

เห็นชอบโครงการน าร่องการเลี้ยงโคนมทดแทนในระบบชีวภาพ (วัวหลุม) ระยะเวลาโครงการ ๖ ปี 
ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ ๖ ปี ๖ เดือน นับตั้งแต่วันที่เบิกเงินจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ทั้งนี้ 
ให้ปรับการสนับสนุนงบประมาณจ่ายขาดค่าอาหารโคจ านวน ๒,๐๔๐,๐๐๐ บาท เป็นการสนับสนุนเงินยืมปลอด
ดอกเบี้ย ดังนั้น กองทุนสนับสนุนงบประมาณจ านวน ๖,๘๖๐,๐๐๐บาท ประกอบด้วย  

๒.๑ เงินจ่ายขาด จ านวน  ๘๐๐,๐๐๐ บาท เป็นค่าใช้จ่าย 
   (๑) กรมส่งเสริมสหกรณ ์   ๔๑๐,๐๐๐  บาท 
        - ประชุมชี้แจงโครงการ  ๑๒๐,๐๐๐  บาท 
        - เผยแพร่การเลี้ยงโคระบบชีวภาพ ๑๒๐,๐๐๐  บาท 
        - ค่าเอกสารประกอบการประชุม   ๕๐,๐๐๐  บาท 
        - ค่าใช้จ่ายในการก ากับดูแลโครงการ ๑๒๐,๐๐๐  บาท 
   (๒) ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร   ๓๙๐,๐๐๐  บาท 



 -๑๑- 

        - ติดตาม    ๑๕๐,๐๐๐  บาท 
        - ประเมินผล    ๒๔๐,๐๐๐  บาท 

๒.๒. เงินยืมปลอดดอกเบี้ย จ านวน  ๖,๐๖๐,๐๐๐ บาท โดยมีเงื่อนไขการช าระคืนปลอดเงิน
ต้น ๑ ปี เริ่มช าระคืนในปีที่ ๒ จ านวน ๖๖๐,๐๐๐ บาท ปีที่ ๓ จ านวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท ปีที่ ๔ จ านวน ๘๐๐,๐๐๐ 
บาท ปีที่ ๕ จ านวน ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท และปีที่ ๖ จ านวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายของกรมส่งเสริม
สหกรณ์ ดังนี้ 
   - ค่าก่อสร้างโรงเรือน ๖ หลัง   ๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท 
   - ค่าก่อสร้างพ้ืนที่เก็บอาหารหยาบ      ๓๕๐,๐๐๐ บาท 
   - ค่าก่อสร้างพ้ืนที่กองวัสดุรองพ้ืน      ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
   - ค่าก่อสร้างโรงเรือนเก็บอาหาร/อุปกรณ์     ๓๕๐,๐๐๐ บาท 
   - ค่าระบบไฟฟ้าระบบน้ าภายในฟาร์ม     ๓๒๐,๐๐๐ บาท 
   - จัดซื้อรถตักและอุปกรณ์เครื่องทุ่นแรง     ๔๕๐,๐๐๐ บาท 
   - จัดซื้อเครื่องชั่งน้ าหนัก       ๑๘๐,๐๐๐ บาท 
   - อุปกรณ์ส านักงานเก็บข้อมูลโครงการ       ๗๐,๐๐๐ บาท 
   - ค่าอาหารโค              ๒,๐๔๐,๐๐๐ บาท 

๓. กองทุนฯ สนับสนุนงบประมาณรายปี ดังนี้            
                                                                                                                 หน่วย: บาท 

หน่วยงาน ปีที่ ๑ ปีที่ ๒ ปีที่ ๓ ปี ๔-๖ รวม 
๑. กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
     ๑.๑ เงินจ่ายขาด 
     ๑.๒ เงินยืมปลอด
ดอกเบี้ย 

๖,๓๒๐,๐๐๐ 
๒๖๐,๐๐๐ 

๖,๐๖๐,๐๐๐ 

๑๕๐,๐๐๐ 
๑๕๐,๐๐๐ 

- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

๖,๔๗๐,๐๐๐ 
๔๑๐,๐๐๐ 

๖,๐๖๐,๐๐๐ 

๒. สศก. ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ปีละ ๘๐,๐๐๐ 
(๒๔๐,๐๐๐) 

๓๙๐,๐๐๐ 

รวม ๖,๓๗๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๖,๘๖๐,๐๐๐ 

ทั้งนี้  ฝ่ายเลขานุการได้เสนอที่ประชุมว่าเห็นสมควรแก้ไขรายงานการประชุมตามที่รองเลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสังคมแห่งชาติ (นางสาวลดาวัลย์  ค าภา) เสนอขอแก้ไข ส าหรับ
ข้อเสนอขอแก้ไขของรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์) ฝ่ายเลขานุการฯ เห็นว่าอาจ
เกิดจากความผิดพลาดในการเว้นวรรคข้อความจึงได้ปรับปรุงข้อความใหม่ รวมทั้งการเสนอขอแก้ไขตัวเลขที่พิมพ์
ผิดพลาดของฝ่ายเลขานุการฯ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ด าเนินการแก้ไขแล้ว รายละเอียดปรากฏตามมติที่ประชุมส าหรับ
โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีของสหกรณ์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันข้าวไทยสู่สากล และโครงการ
น าร่องการเลี้ยงโคนมทดแทนในระบบชีวภาพ (วัวหลุม)    

มติที่ประชุม 
๑. เห็นชอบให้แก้ไขรายงานการประชุมตามที่รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติสังคมแห่งชาติ (นางสาวลดาวัลย์  ค าภา) เสนอขอแก้ไข และรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 

๒. รับรองมติที่ประชุมส าหรับโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีของสหกรณ์เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถการแข่งขันข้าวไทยสู่สากล และโครงการน าร่องการเลี้ยงโคนมทดแทนในระบบชีวภาพ (วัวหลุม) 



 -๑๒- 

ตามท่ีฝ่ายเลขานุการได้แจ้งเวียนคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร พิจารณาเมื่อวันที่ 
๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ 

วาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบ  
วาระท่ี ๔.๑ สถานะการเงินของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ 

ฝ่ายเลขานุการฯ (นางราตรี  พูนพิริยะทรัพย์) รายงานข้อมูลสถานะการเงินกองทุนปรับโครงสร้าง
การผลิตภาคเกษตรฯ ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๙ – ๒๕๕๔  รวมเป็นเงิน ๖๔๐ 
ล้านบาท ตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ – สิงหาคม ๒๕๕๔ คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้อนุมัติเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการภายใต้กองทุนฯ รวมทั้งสิ้น ๖๔๗.๔๓ ล้านบาท แยกเป็นเงินหมุนเวียน ๒๐๓.๙๑ ล้านบาท และเงิน
จ่ายขาด ๔๔๓.๕๑ ล้านบาท  ณ  วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔  กองทุนฯ ได้จ่ายเงินเพ่ือด าเนินการตามโครงการ
รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนฯ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐๗.๑๙ ล้านบาท  มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายโครงการต่างๆ
ที่ได้รับอนุมัติแล้ว จ านวน ๓๔๔.๘๑ ล้านบาท ปัจจุบันกองทุนฯ มีเงินที่ได้รับการช าระคืนจากโครงการต่างๆ ตาม
แผนการช าระคืน ทั้งหมด ๑๕.๖๐ ล้านบาท ดังนั้น ณ วันที่ 30 กันยายน ๒๕๕๔ กองทุนฯ มีเงินที่ไม่มีภาระผูกพัน
สามารถน าไปจัดสรรให้โครงการใหม่ได้ เป็นเงิน ๓.๖๐ ล้านบาท   

กรรมการและเลขานุการ (นายอภิชาต จงสกุล) ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า เงินกองทุนที่ไม่มีหนี้ผูกพันขณะนี้มี
ประมาณ ๓.๖๐ ล้านบาท แต่เงินที่ผูกพันไว้แล้วยังไม่ได้เบิกไปใช้ซึ่งอยู่ในบันชีกองทุนมีประมาณ ๓๐๐ ล้านบาท 
เพราะฉะนั้น เวลาที่กองทุนฯ ขอตั้งงบประมาณประจ าปีไป ส านักงบประมาณก็จะมองว่าเงินที่กองทุนฯ ยังไม่ได้เบิก
ไปใช้ซึ่งกองอยู่ที่กองทุนฯ มีอยู่จ านวนมาก ซึ่งทางฝ่ายเลขานุการได้ตั้งงบประมาณประจ าปี ๕๕ ไป ๑๐๐ ล้านบาท 
แต่ปรากฏว่าส านักงบประมาณไม่พิจารณาให้ ซึ่งปัจจุบันกองทุนฯ ก็ได้มีการขอทบทวนงบประมาณเข้าไปอีกซึ่ง
เข้าใจว่าจะไม่ได้รับ โดยขณะนี้กองทุนฯ มีโครงการเสนอขอเข้ามาใหม่ประมาณ ๗-๘ โครงการ เป็นเงินประมาณ 
๒๐๐ กว่าล้านบาท ซึ่งถ้าหากกองทุนฯ จะก่อหนี้ก็จะเป็นการก่อหนี้ผูกพันต่อไป  ซึ่งเงินกองทุนฯ ที่เหลือจากหัก
ภาระผูกพันคงไม่เพียงพออนุมัติ ดังนั้น ถ้าหากกองทุนฯ ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันใหม่ได้ กองทุนฯ ก็จะไม่มีเงินเหลือ
เพียงพอที่จะอนุมัติในโครงการใหม่ๆ เพราะมีเงินปลอดภาระผูกพันเพียง ๓ ล้านบาท ในการนี้ได้หารือในการประชุม
คราวที่แล้วว่า ถ้าหากกองทุนฯ ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติม ในกรณีที่มีเงินอยู่ในมืออยู่แล้วจะน ามาใช้ก่อหนี้
ผูกพันก่อนได้หรือไม่ ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ คราวที่แล้วผู้แทนส านักงบประมาณได้ให้ความเห็นว่า 
การด าเนินการก็เหมือนลักษณะก่อหนี้ผูกพัน ๕ ปี แล้วให้ขอตั้งงบประมาณเพ่ือน ามาใช้คืน ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้
หารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งท่านรัฐมนตรีฯ มีความเห็นว่าน่าจะท าได้ตามที่
ส านักงบประมาณเสนอ ในการนี้จึงขอเสนอที่ประชุมอีกครั้งหนึ่งว่า คณะกรรมการบริหารฯ จะพิจารณาโครงการ
ตามวงเงินที่มีอยู่ในมือด้วยถึงแม้ว่าจะก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่จะพิจารณาโครงการตามวงเงินที่มีอยู่แล้ว โดยจะขอก่อ
หนี้ต่อไป และจะขอตั้งงบประมาณชดเชยในส่วนที่ขาดนี้ต่อไป เพ่ือมิให้เงินมากองไว้อยู่เฉยๆ ซึ่งจะไม่เป็นปัญหา
ทางด้านงบประมาณที่จะใช้จ่ายของกองทุนฯ 

กรรมการ (นายพชร อนันตศิลป์ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง) ให้ความเห็นว่า กองทุนฯ ควรพิจารณา
โครงการตามวงเงินที่มีอยู่ โดยจัดล าดับความส าคัญของโครงการที่จะพิจารณาให้ แต่มิได้หมายความว่าจะน าเงินที่
ผูกพันไว้แล้วมาจัดสรร โดยหลักของกองทุนฯ ซึ่งเป็นเงินนอกงบประมาณหากไม่จ าเป็นจะไม่มีการท างบประมาณ
ผูกพัน เงินมีเท่าไหร่ใช้เท่านั้นแต่ก็สามารถประมาณการไปข้างหน้าได้ว่าจะต้องใช้เท่าไหร่ ซึ่งมิได้หมายความว่า
กองทุนฯ จะน าเงินที่มีอยู่ทั้งหมดไปผูกพันอาจจะไม่เหมาะสม 
 กรรมการ (นางเยาวลักษณ์  มานะตระกูล ผู้แทนส านักงบประมาณ)  ให้ความเห็นว่า ทางส านัก
งบประมาณเองก็พิจารณาเห็นว่า เงินที่กองทุนฯ มีอยู่สามารถน าไปหมุนเวียนได้ โดยควรจัดท าเป็น Cash Flow ให้
ส านักงบประมาณพิจารณา ซึ่งในขณะนี้ก็ยังสามารถเสนอขอตั้งงบประมาณให้ส านักงบประมาณพิจารณาได้อยู่ ทั้งนี้
ขอสอบถามเพ่ิมเติมว่า งบประมาณที่เป็นทุนหมุนเวียนตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ ที่เหลือ ผ่ายเลขาได้มีการติดตามคืนมา



 -๑๓- 

หรือไม่ เช่นโครงการปรับโครงสร้างสินค้ากระเทียมมีทุนหมุนเวียน จ านวน ๓๔,๑๐๐,๐๐๐ บาท จ่ายขาด จ านวน 
๔๗,๖๙๓,๒๕๐ บาท ที่เหลือจากการใช้จ่ายมีการส่งคืนหรือไม ่
 กรรมการ (นายพชร อนันตศิลป์ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง)  ขอให้ฝ่ายเลขานุการท าการทบทวนงบใหม่
ทั้งหมดว่าขณะนี้มีเงินเหลืออยู่เท่าไร  

 
มติที่ประชุม  
๑. รับทราบ รายงานสถานะการเงินกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 

2554 มียอดรายรับจ านวน ๖๔๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๔๙ จ านวน 
๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณปี ๒๕๕๐ จ านวน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณปี ๒๕๕๑ จ านวน 
๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  งบประมาณปี ๒๕๕๒ จ านวน ๑๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  และงบประมาณปี ๒๕๕๔ จ านวน 
๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท มียอดรายจ่าย จ านวน ๓๐6,740,501.๓๔ บาท เป็นรายจ่ายประจ าปี ๒๕๔๙ จ านวน 
๔,๐๙๑,๔๓๖.๘๘ บาท ปี ๒๕๕๐ จ านวน ๒๙๓,๑๑๔,๗๔ บาท ปี ๒๕๕๑ จ านวน ๕๑,๘๖๓,๗๒๓.๐๐ บาท ปี ๒๕๕๒ 
จ านวน ๕๗,๒๘๑,๗๒๔.๑๕ บาท และปี ๒๕๕๓ จ านวน ๔๖,๕๒๖,๐๒๒,๐๒ บาท ปี ๒๕๕๔ จ านวน ๑๔6,684,480.๕๕ 
บาท รับช าระคืนจากโครงการต่างๆ ๑๕,๕๙๕,๓๐๗.๑๖ บาท และภาระผูกพันโครงการที่ได้รับอนุมัติ จ านวน 
๓๔๔,๘๑๐,๔๐๕.๐๐ บาท  ท าให้กองทุนฯ มีเงินคงเหลือทั้งสิ้น 4,044,400.๘๒ บาท  

๒. ให้ฝ่ายเลขานุการ ด าเนินการส ารวจเงินเหลือจ่ายของแต่ละโครงการ หากพบว่ามีเงินเหลือ จ่ายใน
โครงการใด และหมดความจ าเป็นต้องใช้แล้ว ขอให้หน่วยงานเจ้าของโครงการโอนเงินส่งคืนกองทุนปรับโครงสร้าง
การผลิตภาคเกษตรฯ เพ่ือจะได้น ามาหมุนเวียนจัดสรรช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเขตการค้า
เสรีในโครงการอื่นๆ ต่อไป 

 
วาระท่ี ๔.๒ ผลการด าเนินงานโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔) 

ฝ่ายเลขานุการฯ (นางราตรี  พูนพิริยะทรัพย์) รายงานความก้าวหน้าของโครงการที่ได้รับเงิน
สนับสนุนจากกองทุนฯ ซึ่งได้ด าเนินการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้า 
ดังนี้  

๑. โครงการคัดเลือกพ่อพันธุ์ก าแพงแสนเพื่อใช้ผลิตน้ าเชื้อ (ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๗) งบประมาณ ๔๖.๕๒ 
ล้านบาท เบิกแล้ว ๓๐.๓๔ ล้านบาท คงเหลือ ๑๖.๑๘ ล้านบาท  

ขณะนี้เป็นการด าเนินโครงการปีที่ ๓ ปัจจุบันสามารถคัดเลือกแม่พันธุ์ได้ ๒,๘๐๓ ตัว จากเป้าหมาย 
๕,๐๐๐ ตัว และด าเนินการผสมเทียมแม่โคที่ผ่านการคัดเลือกได้ ๑,๒๐๕ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๑ ของเป้าหมาย 
๕,๐๐๐ ตัว อย่างไรก็ดีโครงการนี้ประสบปัญหาในการด าเนินงาน เนื่องจากเกิดการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อย 
และภาวะราคาโคเนื้อตกต่ าท าให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเลิกอาชีพเลี้ยงโคและหันไปผลิตสินค้าเกษตรชนิดอ่ืน 
ทั้งนี้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๑ มี.ค. ๕๔ เห็นชอบ
ให้ขยายระยะเวลาโครงการโดยปรับแผนการด าเนินงาน แผนการใช้เงิน และแผนการคืนเงินให้สอดคล้องกับ
แผนการปฏิบัติงานใหม่ 

๒. โครงการจัดตั้งตลาดกลางโคเนื้อพันธุ์ก าแพงแสน (ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๓) งบประมาณ ๑๔.๗๗ ล้าน
บาท เบิก ๑๔.๕๗ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๒๐ ล้านบาท ปัจจุบันด าเนินการก่อสร้างตลาดกลางแล้วเสร็จและเปิดให้บริการ
เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๓ จดทะเบียนเพ่ือรับรองโคพันธุ์ก าแพงแสนแล้ว ๙๔๙  ตัว คัดโคเข้าสู่ตลาดเพ่ือจ าหน่าย 
๖๗๗ ตัว ให้บริการเกษตรกรและนักศึกษาดูงานและฝึกงาน ๑.๖๘๘ ราย และจัดเตรียมโคเพ่ือไปขายต่างประเทศ 
๑๑๐ ตัว โครงการนี้เกิดปัญหาโรคปากและเท้าเปื่อยในตลาดกลางถึง ๓ ครั้ง ท าให้ตลาดกลางต้องหยุดด าเนินงาน
เพ่ือควบคุมการระบาดของโรค จึงไม่สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพได้  ดังนั้น



 -๑๔- 

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ จึงได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๑ มี.ค.๕๔ เห็นชอบให้
ใช้งบประมาณเหลื่อมปีเพ่ือให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง 

๓. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโคเนื้อ (ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๔) งบประมาณ ๒๐.๒๘ ล้านบาท เบิกแล้ว 
๑๔.๕๗ ล้านบาท คงเหลือ ๕.๗๑ ล้านบาท ด าเนินการจัดฝึกอบรม ๔ หลักสูตร คือ การเลี้ยงโคเนื้อ การผสมเทียมโค ความ
ปลอดภัยของเนื้อโคและระบบการตรวจสอบย้อนกลับ และการเลี้ยงโคเนื้อระยะสั้น มีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม
จ านวน ๓,๕๔๔ ราย โดยเกษตรกรผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ ๗๖.๑๙ มีการน าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ เช่น ท าให้อัตรา
การผสมเทียมติดสูงขึ้น และเกษตรกรร้อยละ ๗๒.๒๒ มีการน าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดต่อสมาชิกใกล้เคียง 

๔. โครงการลดต้นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนมด้วยวิธีปฏิบัติได้และเห็นผลจริง (ปี 
๒๕๕๒-๒๕๕๘) งบประมาณ ๔๓.๙๑ ล้านบาท เบิกแล้ว ๒๒.๒๒ ล้านบาท คงเหลือ ๒๑.๖๙ ล้านบาท ด าเนินการจัดจ้าง
ที่ปรึกษามาท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมน าร่อง ๒๐ สหกรณ์ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และลด
ต้นทุนการผลิต การบริหารจัดการฟาร์ม พบว่า เกษตรกรร้อยละ ๕๐ ของจ านวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถ
เพ่ิมปรมิาณน้ านมดิบได้ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ กก./ตัว/ช่วงการให้นม เกษตรกรร้อยละ ๖๐ สามารถลดช่วงห่างการให้
ลูกของแม่โคได้ไม่เกิน ๕๐๐ วัน เกษตรกรร้อยละ ๙๔ สามารถด าเนินการปรับสัดส่วนแม่โคต่อฝูงโคนมได้เท่ากับ
หรือมากกว่า ๔๐ : ๖๐ เกษตรกรร้อยละ ๙๘ สามารถด าเนินการปรับสัดส่วนแม่โครีดนมต่อฝูงโคนมได้เท่ากับหรือ
มากกว่าสัดส่วน ๕๕ : ๔๕ เกษตรกรร้อยละ ๕๘  สามารถด าเนินการปรับปรุงจ านวนเซลล์เม็ดเลือดขาวในน้ านมดิบ
ไม่ให้เกิน ๕๐๐,๐๐๐ เซลล์/มล. เกษตรกรร้อยละ ๔๐ สามารถด าเนินการปรับปรุงปริมาณของแข็งรวมในน้ านมดิบ
ให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๒.๒๐ และเกษตรกรร้อยละ ๘๒ สามารถด าเนินการปรับปรุงจ านวนจุลินทรีย์ในน้ านมดิบ
ให้มีจ านวนไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ โคโลนี/มล. ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการเลี้ยงโคนมได้ร้อยละ ๒.๐๙ และมี
รายได้สุทธิเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๗.๓๙ รวมทั้งเกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการตรวจเยี่ยมฟาร์มของทีมที่ปรึกษาคิดเป็น
ร้อยละ ๘๒.๖๐ และมีความพึงพอใจต่อการอบรมจากทีมที่ปรึกษาคิดเป็นหรือร้อยละ ๗๖ เนื่องจากสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในฟาร์มได้จริง อย่างไรก็ดี โครงการนี้ประสบปัญหาเรื่องจ านวนฟาร์มของสหกรณ์ที่เข้า
ร่วมโครงการบางแห่งน้อยกว่า ๕๐ ฟาร์ม ซึ่งน้อยกว่าเป้าหมายที่โครงการก าหนด เนื่องจากเกษตรกรบางรายเลิก
อาชีพเลี้ยงโคนม ในการนี้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ จึงมีมติในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๑ 
มี.ค.๕๔ เห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนคุณสมบัติสหกรณ์เข้าร่วมโครงการจากเดิมต้องมีจ านวนฟาร์มไม่น้อยกว่า ๕๐ ฟาร์ม 
เป็นไม่น้อยกว่า ๓๐ ฟาร์ม โดยต้องมีจ านวนแม่โคไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตัว ตามเงื่อนไขเดิมของโครงการ 

๕. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มมูลค่าโคนม และผลิตภัณฑ์นมของ
สหกรณ์โคนมบ้านบึง จ ากัด (ปี ๒๕๕๒-๒๕๕๕) งบประมาณ ๘.๒๗ ล้านบาท เบิกแล้ว ๖.๔๒ ล้านบาท คงเหลือ ๑.๘๕ 
ล้านบาท   สมาชิกของสหกรณ์สามารถผลิตน้ านมดิบได้เพ่ิมขึ้น ๑๐.๑๖ ตัน/วัน จากเป้าหมาย ๑๐ ตัน/วัน  สหกรณ์มี
การแปรรูปน้ านมดิบเป็นไอศกรีม คิดเป็นมูลค่า ๔๕๘,๖๘๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๓๐ ของเป้าหมาย  โครงการ
ประสบปัญหาความล่าช้าเนื่องจากกิจกรรมที่ด าเนินการในปีที่ ๑ ต้องน าผลไปด าเนินการต่อเนื่องในปีที่ ๒ 
จ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาให้ผลส าเร็จนานกว่าที่คาดการณ์ไว้ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ จึงมีมติครั้งที่ ๑/
๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ให้ขยายระยะเวลาโครงการ ปรับแผนการปฏิบัติงาน และระยะเวลาการคืน
เงิน ให้สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานใหม่ 

๖. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าสุกรของชุมนุมสหกรณ์การปศุสัตว์ภาคตะวันออก 
จ ากัด (ปี ๒๕๕๒-๒๕๕๘) งบประมาณ ๒๙.๘๘ ล้านบาท เบิกแล้ว ๒๒.๔๕ ล้านบาท คงเหลือ ๗.๔๓ ล้านบาท 
ด าเนินการก่อสร้างศูนย์ผลิตอาหารสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสุกรแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ฝึกอบรมการแปรรูป
เนื้อสุกรและการเพ่ิมประสิทธิภาพการเลี้ยงสุกรแก่เกษตรกร ๖๘๐ ราย มากกว่าเป้าหมาย ๑๕ ราย ในขณะนี้โครงการได้
เสนอเรื่องขอเปลี่ยนแปลงแบบอาคารโรงอาหารสัตว์จากเดิม ๒๐x๓๐ เมตร ๑ หลังเป็นขนาด ๑๘x๒๐ เมตร ๑ หลัง และ 
อาคารเครื่องจักรขนาด ๖x๑๐ เมตร ๑ หลัง พร้อมขอปรับแผนการใช้เงิน ทั้งนี้ฝ่ายเลขานุการจะได้น าเสนอ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 



 -๑๕- 

๗. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าสุกรของสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรอุตรดิตถ์ จ ากัด (ปี 
๒๕๕๓-๒๕๕๖) งบประมาณ ๗.๔๒ ล้านบาท เบิกแล้ว ๔.๓๑ ล้านบาท คงเหลือ ๒.๗๑ ล้านบาท โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์
ได้เบิกเงินจากกองทุนฯ เพ่ือน าไปด าเนินงานโครงการในปีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ แต่สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกร
อุตรดิตถ์ จ ากัด ยังไม่ได้เบิกเงินจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ไปด าเนินการ เนื่องจากสหกรณ์ได้รับงบประมาณในโครงการไทย
วิวัฒน์ ซึ่งเป็นการด าเนินงานในกิจกรรมเดียวกันกับเงินกองทุนฯ ดังนั้น สหกรณ์จึงเสนอขอเปลี่ยนแปลงน าเงินที่ได้รับ
จากกองทุนฯ ไปใช้ในกิจกรรมอ่ืน 

๘. โครงการปรับโครงสร้างสินค้าชา (ปี ๒๕๕๐) งบประมาณ ๖.๘๒ ล้านบาท เบิกแล้ว ๖.๘๒ 
ด าเนินการฝึกอบรม GAP ให้เกษตรกร ๑๗๘ ราย และได้รับการรับรองแปลง GAP แล้ว ๑๗๑ ราย จัดท าศูนย์เรียนรู้
การผลิตชาอินทรีย์ในพื้นที่ ๒๐ ไร่ หลังมีโครงการ ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่เพ่ิมขึ้น โดยชาอัสสัม เพ่ิมขึ้นเฉลี่ย ๓๒.๗๗ กก./
ไร่ ชาจีนเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย ๒๖.๑๐ กก./ไร่ เกษตรกรขายชาอัสสัมได้ราคาเพ่ิมขึ้นจาก ๘๐ บ./กก. เป็น ๑๒๐ บ./กก. 
และมีรายได้สุทธิเพ่ิมขึ้น ๒๖๘ บาท/ไร่ และเกษตรกรขายชาจีนอู่หลงได้ราคาเพ่ิมขึ้นจาก ๔๐๐ บ./กก. เป็น ๘๐๐ 
บ./กก. และมีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้น ๖๓๔ บาท/ไร่ 

๙. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ ามัน (ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๔) งบประมาณ ๑๙.๙๔ ล้าน
บาท เบิกแล้ว ๑๑.๗๕ ล้านบาท คงเหลือ ๘.๑๙ ล้านบาท  ด าเนินการจัดอบรมเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ ามันแล้ว 
๓๕,๖๒๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๑๙ ของเป้าหมาย ทั้งนี้ เกษตรกรผู้เข้ารับการอบรมที่มีสวนปาล์มอยู่แล้ว ร้อยละ 
๙๖ มีการน าความรู้ไปปฏิบัติ และเกษตรกรรายใหม่ที่เข้ารับการอบรม ร้อยละ ๖๓ มีการน าความรู้ไปใช้ในการท า
สวนปาล์ม ท าให้ผลผลิตเฉลี่ยปาล์มน้ ามันของเกษตรกรผู้เข้ารับการอบรมเพ่ิมขึ้น ๘๑๐ กก./ไร่ ต้นทุนการผลิต
ปาล์มน้ ามันของเกษตรกรผู้เข้ารับการอบรมลดลง ๓๗๕ บาท/ตัน และรายได้สุทธิของเกษตรกรผู้เข้ารับการอบรม
เพ่ิมขึ้น ๓,๐๖๔ บาท/ไร่ ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ มีมติในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ 
๒๐ ก.ย.๕๔ เห็นชอบให้จัดสรรเงินปีที่ ๔ และปีที่ ๕ ปีละ ๓,๙๑๕,๔๐๐ บาท เนื่องจากการด าเนินงาน ๓ ปีที่ผ่าน
มาตรงตามแผนงาน 

๑๐. โครงการปรับโครงสร้างสินค้ากาแฟแบบครบวงจร (ปี ๒๕๕๓-๒๕๕๗) งบประมาณ ๕๔.๔๔ 
ล้านบาท เบิกแล้ว ๔๒.๓๐ ล้านบาท คงเหลือ ๑๒.๑๔ ล้านบาท  ด าเนินการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตกาแฟโดยการฟ้ืนต้นท าสาวให้แก่เกษตรกรตามเป้าหมายแล้ว ๓๐ ราย 
ขณะนี้กรมส่งเสริมการเกษตรอยู่ระหว่างรับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการในปีที่ ๒  

๑๑. โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวและสร้างความเข้มแข็งให้ชาวนาเพื่อรองรับผลกระทบจาก
การเปิดเสรีการค้าอาเซียน (ปี  ๒๕๕๓-๒๕๕๕) งบประมาณ ๑๒๘.๙๐ ล้านบาท เบิกแล้ว ๗๙.๙๕ ล้านบาท 
คงเหลือ ๔๘.๙๕ ล้านบาท ด าเนินการจัดเวทีชุมชมและคัดเลือกเกษตรกรครบทั้ง ๕๕ ศูนย์ และสามารถสนับสนุน
เมล็ดพันธุ์ข้าวเพ่ือใช้ในการผลิตให้ศูนย์ข้าวชุมชนทั้ง ๕๕ ศูนย์แล้ว จ านวน ๑๖๕ ตัน ด าเนินการจัดท าแปลงส่งเสริม
การใช้เครื่องจักรกลเพ่ือลดต้นทุนการผลิตแล้ว ๔๒๑ แปลง จากเป้าหมาย ๔๐๐ แปลง และจัดตั้งศูนย์จัดการศัตรู
ข้าวครบทั้ง ๕๕ ศูนย์ตามเป้าหมาย ทั้งนี้โครงการประสบปัญหาในเรื่องการจัดซื้อและสร้างโรงปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ 
เนื่องจากเป็นการก่อสร้างในที่สาธารณะ ซึ่งต้องขออนุญาตกระทรวงมหาดไทย จึงได้ปรับเปลี่ยนมาใช้ที่เอกชนโดย
ขอให้เอกชนยินยอมให้ใช้ที่ดินเป็นเวลา ๑๐ ปี ส าหรับในส่วนของเงินทุนหนุนเวียนที่จะให้ศูนย์ข้าวชุมชน ขณะนี้ยัง
ไม่ได้มีการจัดสรรเนื่องจากกรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งเป็นหน่วยด าเนินการไม่สามารถด าเนินการได้ จึงได้ขอความ
ร่วมมือ ธ.ก.ส. เป็นหน่วยด าเนินการแทนโดยจะขอชดเชยดอกเบี้ยจากกองทุนฯ 

ส าหรับโครงการที่กองทุนฯ ได้อนุมัติใหม่ ๓ โครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมปลูกปาล์มน้ ามันพันธุ์ดี
ทดแทนสวนเก่าเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้า AFTA โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีของ
สหกรณ์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันข้าวไทยสู่สากล และโครงการน าร่องการเลี้ยงโคนมทดแทนในระบบ
ชีวภาพ (วัวหลุม) ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการเบิกเงินจากกองทุนฯ ไปด าเนินโครงการ 



 -๑๖- 

กรรมการ (นางสาวลดาวัลย์  ค าภา) รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สังคมแห่งชาติ แทนเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้ข้อคิดเห็นว่า 
ควรมีการประเมินผลโครงการที่ใกล้สิ้นสุดแล้ว เพ่ือให้ทราบถึงความส าเร็จของโครงการและการใช้เงินกองทุนฯ 

 มติที่ประชุม    
      ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๔.๓ รายงานผลการด าเนินการตามแผนปรับปรุงการแก้ไขปัญหาโครงการที่ไม่สามารถอนุมัติวงเงินได้ 

กรรมการและเลขานุการฯ (นายอภิชาต จงสกุล) รายงานว่าตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนปรับ
โครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ได้มีมติเห็นชอบ
แผนปรับปรุงการแก้ไขปัญหาโครงการที่ไม่สามารถอนุมัติวงเงินกู้ได้ กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๗ และแผนปฏิบัติการปรับปรุงการแก้ไขปัญหาโครงการ
ที่ไม่สามารถอนุมัติวงเงินกู้ได้ พ.ศ. ๒๕๕๔ นั้น กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ สามารถด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการปรับปรุงการแก้ไขปัญหาโครงการที่ไม่สามารถอนุมัติวงเงินกู้ได้ พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ครบถ้วนแล้ว ดังนี้ 

แผนงานที่ ๑ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเสนอขอรับเงินกองทุนฯ 
กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ได้ด าเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือประชาสัมพันธ์และสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับการเสนอขอรับเงินกองทุนฯ แล้ว ๒ ครั้ง ได้แก่ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “กองทุน FTA : ทาง
รอด ทางเลือก สินค้าปาล์มน้ ามัน” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รี
สอร์ท จังหวัดกระบี่ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาประมาณ ๓๐๐ คน และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “กองทุน FTA: เพ่ิม
ศักยภาพการแข่งขันข้าวไทยสู่สากล” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น มี
ผู้เข้าร่วมสัมมนาประมาณ ๔๕๐ คน 

แผนงานที่ ๒ สนับสนุนงบประมาณส าหรับจ้างที่ปรึกษาจัดท าข้อเสนอโครงการ คณะกรรมการ บริหาร
กองทุนฯ มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ อนุมัติงบประมาณเพ่ือเป็นค่า
บริหารกองทุนฯ ส าหรับจ้างที่ปรึกษาจัดท าข้อเสนอโครงการให้กับเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรที่ไม่มี
ความสามารถในการเขียนโครงการเสนอขอรับเงินกองทุนฯ โดยเห็นชอบให้เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ บริหารกองทุนฯ มีอ านาจพิจารณาจัดจ้างที่ปรึกษาจัดท าข้อเสนอโครงการให้
สถาบันเกษตรกร  

มติที่ประชุม   

ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 

วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ  
       เรื่อง  ขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณและปรับเปลี่ยนวิธีการใช้เงินโครงการเพิ่มศักยภาพการ 

   ผลิตข้าวและสร้างความเข้มแข็งให้ชาวนาเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าอาเซียน  
(AFTA) ปี ๒๕๕๓/๕๔ 

    ฝ่ายเลขานุการฯ (นางราตรี พูนพิริยะทรัพย์) เสนอที่ประชุมดังนี้ 
ความเป็นมา 



 -๑๗- 

   เมือ่วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๓ คณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ มีมติเห็นชอบให้กรมการข้าวด าเนินโครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าว
และสร้างความเข้มแข็งให้ชาวนาเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าอาเซียน (AFTA) ระยะเวลาโครงการ ๔ 
ปี ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ ๔ ปี ๖ เดือน นับตั้งแต่วันที่เบิกเงินจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ 
โดยกองทุนฯ สนับสนุนเงิน จ านวน ๑๒๘,๙๐๙,๐๐๐ บาท แบ่งเป็นเงินจ่ายขาด จ านวน๑๐๑,๔๐๙,๐๐๐ บาท และ
เงินยืมปลอดดอกเบี้ย จ านวน  ๒๗,๕๐๐,๐๐๐  บาท 
ข้อเท็จจริง 
   ๑. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้โอนเงินด าเนินโครงการในปีที่ ๑ ให้กรมการข้าวแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม 
๒๕๕๓ เป็นเงิน ๗๙,๘๐๓,๐๐๐ บาท (เงินจ่ายขาด ๕๒,๓๐๓,๐๐๐ บาท และเงินยืมปลอดดอกเบี้ย ๒๗,๕๐๐,๐๐๐ 
บาท) ส่งผลให้เริ่มนับระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ดังนั้น การด าเนินโครงการในปีที่ ๑ จะ
สิ้นสุดระยะเวลาด าเนินงานในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ 
   ๒. กรมการข้าวในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการ แจ้งว่าในกิจกรรมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์
ข้าวดี  กิจกรรมย่อยจัดสร้างลานตาก และโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ของศูนย์ข้าวชุมชนหลัก ๕ แห่ง ใน ๕ จังหวัด คือ 
นครสวรรค์ อ่างทอง อุดรธานี อ านาจเจริญ และสุรินทร์ ซึ่งตามโครงการก าหนดการเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายใน ๒๐ 
ตุลาคม ๒๕๕๔ แต่ปรากฏว่า การด าเนินการจริงประสบปัญหาเกิดภาวะน้ าท่วมในพ้ืนที่ ส่งผลให้การก่อสร้างต้อง
ล่าช้า ประกอบกับตามสัญญาจ้างจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ ทั้งนี้ จะมีเงินเหลือจ่ายตามสัญญาจ้าง
ของทั้ง ๕ จังหวัด จ านวน ๔๘๖,๐๐๐ บาท ดังนั้น กรมการข้าวจึงมีความจ าเป็นขอขยายระยะเวลาการใช้เงินใน
กิจกรรมดังกล่าว จากเดิมต้องเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม 
๒๕๕๔ และเพ่ือให้โครงการเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมข้ึนจึงขอน าเงินเหลือจ่าย จ านวน ๔๘๖,๐๐๐ บาท 
ไปใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อช่วยสนับสนุนการด าเนินงานโครงการ 
   ๓. ส าหรับเงินยืมปลอดดอกเบี้ยที่ได้รับจากกองทุนฯ จ านวน ๒๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจัดสรร
ให้กับศูนย์ข้าวชุมชน ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนรับซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวดีจากสมาชิก ศูนย์ละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งกรมการ
ข้าวได้โอนเงินจ านวนดังกล่าวให้กรมส่งเสริมการเกษตรพิจารณาด าเนินการแล้ว ปรากฏว่า กรมส่งเสริมการเกษตร
ขอคืนเงินจ านวนดังกล่าวกลับกรมการข้าว ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรแจ้งว่าเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรใน
พ้ืนที่ขาดประสบการณ์ในการบริหารและติดตามการใช้เงินกู้ การทวงถามหนี้/ฟ้องเกษตรกร ตลอดจนการบังคับคดี 
ท าให้อาจมีโอกาสผิดพลาด ซึ่งหากเจ้าหน้าที่ด าเนินการทวงหนี้คืนจากเกษตรกรไม่ได้ หรือล่วงเลยจนขาดอายุความ 
เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบทางคดี ประกอบกับเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรมีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนา
เกษตรกร จ าเป็นต้องประสานงานกับเกษตรกร และองค์กรในท้องถิ่น หากต้องด าเนินการในเรื่องการบริหารติดตาม
หนี้ ตลอดจนการด าเนินคดี จะเกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร 
ดังนั้น เงินยืมปลอดดอกเบี้ย จ านวน ๒๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท จึงไม่ได้จัดสรรให้แก่ศูนย์ข้าวชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ  
ข้อเสนอของกรมการข้าว 
   เพ่ือให้การด าเนินงานของโครงการสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง และสามารถด าเนินการได้ตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ กรมการข้าวจึงเสนอขอความเห็นชอบขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการในปีที่ ๑ 
และขอปรับเปลี่ยนวิธีการใช้จ่ายเงิน ดังนี้ 
   ๑. ขยายเวลาการใช้เงินด าเนินโครงการปีที่ ๑ ส าหรับกิจกรรมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว
พันธุ์ดี กิจกรรมย่อยการจัดตั้งศูนย์ข้าวชุมชนหลักเต็มรูปแบบ ในเรื่องการจัดสร้างลานตาก และโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ 
จากเดิมสิ้นสุดระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นสิ้นสุดการเบิกจ่ายเงินภายในวันที่ ๓๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๔  



 -๑๘- 

   ๒. ขอน าเงินเหลือจ่ายในกิจกรรมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี ในกิจกรรมย่อยการ
จัดสร้างลานตาก และโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ของจังหวัดสุรินทร์ อ านาจเจริญ อุดรธานีและนครสวรรค์ จ านวน 
๔๘๖,๐๐๐ บาท ไปใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อช่วยสนับสนุนด าเนินงานโครงการ ดังนี้ 
    ๑) จังหวัดสุรินทร์ ขอใช้เงินเหลือจ่าย จ านวน ๒๐๕,๐๐๐ บาท เป็นค่าก่อสร้างศูนย์
เรียนรู้จัดการศัตรูพืชชุมชน 
    ๒) จังหวัดอ านาจเจริญ ขอใช้เงินเหลือจ่าย จ านวน ๑๘๕,๐๐๐ บาท เป็นค่าก่อสร้างศูนย์
เรียนรู้ (ศูนย์ข้าวชุมชนต้นแบบ) 
    ๓) จังหวัดอุดรธานี ขอใช้เงินเหลือจ่าย จ านวน ๖๐,๐๐๐ บาท เป็นค่าก่อสร้างปรับปรุง
ภายในอาคารเพ่ือใช้เป็นปฏิบัติงานของคณะกรรมการศูนย์พร้อมห้องน้ า 
    ๔) จังหวัดนครสวรรค์ ขอใช้เงินเหลือจ่าย จ านวน ๓๖,๐๐๐ บาท เป็นค่าก่อสร้างปรับปรุง
ภายในอาคารเพ่ือใช้เป็นปฏิบัติงานของคณะกรรมการศูนย์พร้อมห้องน้ า  
   ๓. ขอน าเงินเหลือจ่ายในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพชาวนา และเครือข่าย กิจกรรมย่อยการเพ่ิมมูลค่า
ข้าว จ านวน ๖๗๗,๕๐๐ บาท ไปใช้ในการปรับปรุงโรงสีข้าวชุมชน สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การแปรรูปข้าวและ
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของศูนย์ข้าวชุมชน เพ่ือเป็นการขยายผลในการจัดการคุณภาพข้าว และสนับสนุนการ
แปรรูปข้าวของศูนย์ข้าวชุมชนหลักและเครือข่าย ดังนี้  
    ๑) ปรับปรุงโรงสีข้าวชุมชน ๒ แห่ง ประกอบด้วย จังหวัดอ่างทอง ๑ แห่ง และจังหวัด
อุดรธานี ๑ แห่ง เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
    ๒) สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์แปรรูปข้าวให้กับศูนย์ข้าวชุมชนหลักทั้ง ๕ แห่ง ประกอบด้วย 
จังหวัดนครสวรรค์ อ่างทอง อุดรธานี อ านาจเจริญ และสุรินทร์ เป็นเงิน ๒๗๗,๕๐๐ บาท  
    ๓) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๕ แห่ง เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
   ๔. ปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงานเกี่ยวกับเงินยืมปลอดดอกเบี้ย จากเดิมกรมส่งเสริมการเกษตรเป็น
หน่วยงานด าเนินการสนับสนุนเงินยืมปลอดดอกเบี้ยให้เกษตรกรกู้ยืม เป็น ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อปลอดดอกเบี้ย
ระยะเวลา ๘ เดือน ให้กับศูนย์ข้าวชุมชนที่เข้าร่วมโครงการทั้ง ๕๕ แห่ง แห่งละประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับการประเมินศักยภาพของศูนย์ข้าวชุมชน โดยขอให้กองทุนฯ สนับสนุนเงินจ่ายขาดเพ่ือเป็นค่าชดเชย
ดอกเบี้ยให้กับ ธ.ก.ส. เป็นระยะเวลา ๓ ปี ๆ ละ ๘ เดือน เป็นเงินประมาณ ๓,๘๔๙,๙๙๙ บาท (เปลี่ยนแปลงตาม
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง) 
   ๕. ค่าใช้จ่ายในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการของส่วนราชการ
ให้เบิกจ่ายได้ตลอดระยะเวลาโครงการ 
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ 
  การปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินกิจกรรมการจัดสรรเงินยืมปลอดดอกเบี้ยจากกรมส่งเสริมการเกษตร 
เป็น ธ.ก.ส. เป็นผู้รับผิดชอบ จะเป็นการช่วยกระจายความเสี่ยงของโครงการเนื่องจากโครงการจะไม่มีภาระในการ
เร่งรัดติดตามหนี้ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างไรก็ดี ฝ่ายเลขานุการมีข้อสังเกตว่า ศูนย์ ข้าวชุมชนที่เข้าร่วม
โครงการส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้า ธ.ก.ส. อยู่แล้ว ซึ่งหากศูนย์ข้าวชุมชนใดมีการกู้ยืมเงินจาก ธ.ก.ส. เต็มเพดานการ
กู้ยืม ก็จะท าให้ศูนย์ข้าวชุมชน แห่งนั้นไม่ได้รับการช่วยเหลือเงินทุนหมุนเวียนปลอดดอกเบี้ย เพ่ือใช้รับซื้อเมล็ดพันธุ์
ข้าวคุณภาพดีคืนจากสมาชิก 

ประเด็นเพื่อพิจารณา 
   ให้ความเห็นชอบขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ ปรับเปลี่ยนวิธีการใช้เงินและชดเชยดอกเบี้ย
เงินกู้ยืมให้ ธ.ก.ส. เป็นเงินประมาณ ๓,๘๔๙,๙๙๙ บาท (เปลี่ยนแปลงตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง) ของโครงการเพ่ิม



 -๑๙- 

ศักยภาพการผลิตข้าวและสร้างความเข้มแข็งให้ชาวนาเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าอาเซียน (AFTA) 
ตามท่ีกรมการข้าวเสนอ 
 

ประธาน (นายกนก คติการ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ให้ความเห็นว่า  
๑. การขอขยายระยะเวลาการใช้เงิน ในเรื่องการจัดสร้างลานตาก และโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ เป็น

สิ้นสุดการเบิกจ่ายเงินภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ เห็นสมควรอนุมัติ เนื่องจากเกิดจากเหตุสุดวิสัย 
๒. ส าหรับในส่วนของการน าเงินเหลือจ่ายไปใช้ในกิจกรรมอื่น และการเปลี่ยนหน่วยงานรับผิดชอบ

การจัดสรรเงินยืมปลอดดอกเบี้ยจากกรมส่งเสริมการเกษตรเป็น ธ.ก.ส. โดยให้กองทุนฯ ชด เชยดอกเบี้ยให้ ธ.ก.ส. 
นั้น เป็นการเปลี่ยนแนวคิด และเนื้อหาสาระของการใช้เงิน ดังนั้น ในประเด็นนี้ควรน าเข้าสู่การพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ก่อน เพ่ือให้เกิดความรอบคอบในการพิจารณา 

กรรมการ (นางเยาวลักษณ์  มานะตระกูล ผู้แทนส านักงบประมาณ) ให้ข้อสังเกตว่า เงินยืม
ปลอดดอกเบี้ยจ านวน ๒๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท ควรน าส่งคืนกองทุนฯ เนื่องจากจะมีการเปลี่ยนแปลงวิธีด าเนินงาน โดย
ใช้เงินทุนของ ธ.ก.ส. และกองทุนฯ ชดเชยดอกเบี้ยแทน 

กรรมการ (นายชัยฤทธิ์ ด ารงเกียรติ รองอธิบดีกรมการข้าว) ชี้แจงว่า การใช้เงินทุนหมุนเวียนใน
กิจกรรมการด าเนินงานของโครงการทั้งหมดเป็นต้นแบบในการสร้างหมู่บ้านลดต้นทุน ศูนย์ก าจัดศตรูพืช ส่วนเงินยืม
ปลอดดอกเบี้ยหลังจากที่ได้โอนเงินให้กรมส่งเสริมการเกษตร ทางกรมส่งเสริมการเกษตรได้ลงไปปฏิบัติงานในพ้ืนที่
พบปัญหาในการด าเนินการจึงได้ท าเรื่องปรึกษากรับกรมการข้าว และ ธ.ก.ส. หลังจากได้ข้อยุติได้มีการท าประชา
วิจาร แล้วทั้ง ๕ จังหวัด เกษตรกรให้การยอมรับเนื่องจากไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อเกษตรกร ปัญหาในขณะนี้คือการรับ
ซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวจะเป็นข้าวนาปี ซึ่งจะรับซื้อตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน เป็นต้นไป จึงต้องน ามาเสนอคณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ  ส าหรับการสร้างลานตากและโรงเก็บได้มีการท าสัญญาไปแล้วทั้ง ๕ แห่ง แต่ระยะเวลาของสัญญา
จะสิ้นสุดของจังหวัดอ่างทอง และนครสวรรค์ จะสิ้นสุดกลางเดือนพฤศจิกายน อ านาจเจริญ และ สุรินทร์สิ้นสุด
ปลายเดือนพฤศจิกายน อุดรธานี สิ้นสุดกลางเดือนธันวาคม 
  กรรมการและเลขานุการ (นายอภิชาต จงสกุล) ให้ความเห็นว่า ในประเด็นของการขยาย
ระยะเวลาการใช้เงินเห็นควรให้ขยายระยะเวลาได้ แต่ในส่วนประเด็นอ่ืนๆ เห็นควรน าเสนอคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองโครงการฯ พิจารณาอีกครั้ง 

มติที่ประชุม 
   ๑. เห็นชอบให้ขยายเวลาการใช้เงินด าเนินโครงการปีที่ ๑ ส าหรับกิจกรรมการผลิตและกระจาย
เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี กิจกรรมย่อยการจัดตั้งศูนย์ข้าวชุมชนหลักเต็มรูปแบบ ในเรื่องการจัดสร้างลานตาก และโรง
เก็บเมล็ดพันธุ์ จากเดิมสิ้นสุดระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นสิ้นสุดการเบิกจ่ายเงิน
ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔  
  ๒. เห็นชอบให้ส่วนราชการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการได้ตลอดระยะเวลาโครงการ 
   ๓. ส าหรับประเด็นของการน าเงินเหลือจ่ายของโครงการไปใช้ในกิจกรรมอ่ืน และการปรับเปลี่ยน
วิธีการด าเนินงานเกี่ยวกับเงินยืมปลอดดอกเบี้ย จากเดิมกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานด าเนินการสนับสนุน
เงินยืมปลอดดอกเบี้ยให้เกษตรกรกู้ยืม เป็น ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อปลอดดอกเบี้ยระยะเวลา ๘ เดือน ให้กับศูนย์
ข้าวชุมชนที่เข้าร่วมโครงการทั้ง ๕๕ แห่ง แห่งละประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยขอให้กองทุนฯ สนับสนุนเงินจ่าย
ขาดเพ่ือเป็นค่าชดเชยดอกเบี้ยให้กับ ธ.ก.ส. เป็นระยะเวลา ๓ ปี ๆ ละ ๘ เดือน เป็นเงินประมาณ ๓,๘๔๙,๙๙๙ 
บาท ให้น าเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการเสนอขอรับเงินสนับสนุนกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาค



 -๒๐- 

เกษตรฯ พิจารณาก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร พิจารณาให้ความ
เห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง 
   ๔. ในกรณีที่กรมการข้าวหมดความจ าเป็นต้องใช้เงินยืมปลอดดอกเบี้ย จ านวน ๒๗,๕๐๐,๐๐๐ 
บาท ให้พิจารณาน าส่งคืนกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ต่อไป 
   ๕. ให้กรมการข้าวตรวจสอบเงินเหลือจ่ายจากการด าเนินโครงการปีที่ ๑ ซึ่งหมดความจ าเป็นต้อง
ใช้แล้วส่งคืนกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ โดยเร็วต่อไป 

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น. 

................................................................ 
   นายเอกราช  ตรีลพ  ผู้จดรายงานการประชุม 
   เศรษฐกรช านาญการพิเศษ 
 
   นางราตรี  พูนพิริยะทรัพย์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
   ผู้อ านวยการส่วนบริหารกองทุนภาคการเกษตร 
 
 


